

บทคัดย่อ

เรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตกำลังพลสำรองเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

โดย พันเอก อนุรักษ์ เพชรปานกัน

สาขา ยุทธศาสตร์ชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย : พันเอก

(ยิ่งโรจน์ สันติวัฒน์)

กรกฎาคม ๒๕๖๖

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตกำลังพลสำรองเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการผลิตกำลังพลสำรอง โดยการฝึกวิชาทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และเสนอแนวทางในการพัฒนาการผลิตกำลังพล
สำรอง โดยการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษจากเอกสารในส่วนของ
กิจการกำลังพลสำรอง และการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์
การนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ครูฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารสังกัดโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ
ชั้นปีที่ ๕ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อสรุปแนวทางการพัฒนาการผลิตกำลังพลสำรองเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกำลังพล
สำรอง โดยการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ได้แก่ นโยบายการฝึก
วิชาทหาร หลักสูตรการฝึก วิชาทหาร ระยะเวลาการฝึกวิชาทหาร ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สถานที่ฝึก
วิชาทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก สิทธิของผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร และปัจจัยด้านอื่น ๆ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านงบประมาณ และปัจจัยจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยมีแนวทางการ
พัฒนาการผลิตกำลังพลสำรองเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้แก่ การกำหนด
นโยบายการฝึกวิชาทหาร การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร การพัฒนาครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
การปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบในการฝึกวิชาทหาร และการพัฒนาแรงจูงใจในการฝึกวิชาทหาร
สำหรับข้อเสนอแนะ ควรนำแนวคิดด้านความมั่นคง มิติด้านการทหาร มาสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่เด็กและเยาวชน การกำหนดนโยบายการผลิตกำลังพลสำรองเพื่อตอบสนองเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกวิชาทหารให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามห้วงเวลา การสนับสนุนงบประมาณ อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกให้

พอเพียงในการจัดการฝึก วิชาทหาร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกวิชาทหาร การพัฒนาแรงจูงใจใน การฝึกวิชาทหาร โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทั้งในส่วนของผู้ปกครองและผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร รวมทั้งการเพิ่มสิทธิของผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร และการกำหนดแนวทางในการรับราชการทหารของกำลังพลสำรอง หรือการรับเข้าเป็นทหารประจำการภายหลังพ้นจากการเป็นกำลังพลสำรอง

พันเอก อนุรักษ์ เพชรปานกัน
นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๔
กรกฎาคม ๒๕๖๖